



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ อว ๗๘.๐๖/ว. ๑๐๐๗๑
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา ศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)” โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

- ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
- ระยะที่ ๒ ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๔
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ เมษายน - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
- รุ่นที่ ๔ วันที่ ๗ มิถุนายน - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆ และสามารถดูแลทารกที่มีภาวะ HIE และได้รับการรักษาด้วย therapeutic hypothermia ได้ รวมทั้งสามารถประเมินอาการ อาการแสดง ภาวะผิดปกติต่างๆ และประเมินผล Labs ได้

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงาน องค์กรรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรณารอรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณกัญฐมณี กอดแก้ว และคุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๑๙๓, ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สฤกพรณ วิไลลักษณ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

